



ปีที่ 37 ฉบับที่ 13,096 ประจำวันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2549 ราคา 5 บาท

## ม.แม่ฟ้าหลวงทุ่มจัดงานสัปดาห์วิทย์ฯ เน้นกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงฯ

รศ.ดร.ปรีชา อุปโยคิน ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2549 ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2549 ภายใต้กรอบแนวคิด "เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ไทยก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" เพื่อเป็นการส่งเสริม เผยแพร่ทักษะ พัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปในจังหวัด เชียงรายและเขตภาคเหนือตอนบน อันจะนำไปสู่การช่วยปลูกฝังเยาวชนให้รับรู้ เข้าใจความสำคัญของวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นรากฐานของการนำความรู้ไปสู่การพัฒนาประเทศ

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีถวายพานพุ่มสักการะ และนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย", สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สารคดีการทำฝนเทียม โดย สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร, นิทรรศการและกิจกรรมการประหยัดพลังงาน โดย สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงพลังงาน, นิทรรศการการเรียนการสอนของทุกสำนักวิชา, การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และการแสดงของนักเรียน นักศึกษา พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวต่อว่า การจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2549 ส่วนภูมิภาคครั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคเอกชนภายในและภายนอกจังหวัดเชียงรายร่วมจัดนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้ แสดงความก้าวหน้าด้านต่างๆ และเกมส์การตอบปัญหาชิงรางวัลต่างๆมากมาย อาทิ การนำเสนอเบื้องหลังการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องแรกของประเทศไทย "ก้านกล้วย" โดย บริษัท กันตนาแอนิเมชัน จำกัด การสาธิตการทำเครื่องบินจำลอง โดยสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ, นิทรรศการหุ่นยนต์ ASIMO จากบริษัท เอเชียน ฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด, นิทรรศการเทคโนโลยีความก้าวหน้าของบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) จากกรุงเทพมหานคร และขณะนี้กำลังมีหน่วยงานอื่นๆที่สนใจติดต่อเข้ามาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง.